



CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG AIDS Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HÀ NỘI

1. Công tác tổ chức:

Nhà trường đã xây dựng một bộ máy tham mưu theo dõi công tác tuyên truyền phòng, chống (PC) AIDS, tệ nạn mại dâm ma túy và luôn quan tâm theo dõi chặt chẽ mảng công tác này. Đã thành lập Ban PC AIDS, tệ nạn ma túy, câu lạc bộ sinh viên (SV) tuyên truyền PC tệ nạn xã hội nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Luôn chỉ đạo và tạo điều kiện cho Đoàn Thanh niên, Hội SV trường thực hiện tích cực mảng công tác này.

Các kênh thông tin cập nhật kịp thời thông qua Phòng bảo vệ, Đoàn Thanh niên, Hội SV, tổ chức thăm dò dư luận SV, Câu lạc bộ PC AIDS và các tệ nạn xã hội, từ đó có giải pháp điều chỉnh kịp thời.

Trường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch tổ chức các hoạt động trọng điểm tuyên truyền PC AIDS, thi tìm hiểu, giao lưu giúp SV hiểu biết thêm về căn bệnh thế kỉ này. Nhà trường cũng đưa vào bài giảng của Tuần giáo dục đầu khoá nội dung này.

2. Tổ chức thực hiện:

Xác định tệ nạn ma túy và mại dâm là con đường chủ yếu dẫn đến AIDS, công tác tuyên truyền PC tệ nạn ma túy, mại dâm luôn được đẩy mạnh. Đoàn Thanh niên, Hội SV trường tổ chức phát tờ rơi, kí cam kết không vi phạm tệ nạn xã hội và tệ nạn ma túy, các buổi giao lưu tại nhà văn hoá trường, huy động hàng ngàn SV tham gia mít tinh nhân ngày Thế giới PC tệ nạn ma túy 26/6, giao lưu với trung tâm giáo dưỡng 04. Tổ chức các hoạt động thể thao với chủ đề "Thể thao đẩy lùi ma túy" và các hoạt động lành mạnh để tập hợp SV. Câu lạc bộ SV tuyên truyền PC tệ nạn xã hội và HIV/AIDS đóng vai trò tích cực trong mảng công tác này. Trong những năm qua, câu lạc bộ đã xây dựng đội kịch, ca nhạc, tổ chức chương trình, tiểu phẩm với nội dung PC tệ nạn ma túy. Tham gia hoạt động tình nguyện 3

cùng tại trung tâm giáo dưỡng 04 với nội dung: cùng ăn, cùng ở, cùng hoạt động và định hướng nghề nghiệp cho những học viên sau khi cai nghiện trở về cộng đồng. Trong chiến dịch Mùa hè SV tình nguyện 2004, Câu lạc bộ tham gia hoạt động tập huấn kiến thức PC ma túy cho hơn 50 đoàn viên xã Nang Khả huyện Na Hang (Tuyên Quang) và phát hơn 460 tờ rơi tuyên truyền.

Trường xuyên phát thanh tuyên truyền để SV kí túc xá tham gia các hoạt động lành mạnh với số lượng 3 buổi phát thanh/ 1 tuần. Hệ thống bản tin, bảng tin của nhà trường phát huy rất có hiệu quả trong việc tuyên truyền PC tệ nạn xã hội và HIV/AIDS.

Tổ chức giao lưu với các nội dung "Vì một mái trường không có ma túy" và các buổi tọa đàm PC HIV/AIDS thu hút được đông đảo SV tham gia. Tổ chức các buổi kí cam kết không liên quan đến ma túy vào đầu năm học.

Đội SV tình nguyện nhà trường và các đội tình nguyện đồng hương tham gia chiến dịch mùa hè tình nguyện và phát hơn 17.200 tờ thông tin tuyên truyền tệ nạn ma túy cho bà con thôn bản; tuyên truyền cho khu dân phố với 4.220 tờ rơi.

Đội SV tuyên truyền về sức khoẻ sinh sản vị thành niên thuộc Câu lạc bộ SV tuyên truyền PC tệ nạn xã hội luôn hoạt động tích cực, thường xuyên với các hình thức: tổ chức tư vấn tại chỗ, phát tờ rơi, tọa đàm ... Phối hợp với các đơn vị bên ngoài tổ chức và tham gia các cuộc thi tuyên truyền sức khoẻ vị thành niên như: VTV2, Ngôi nhà tuổi trẻ, Trung tâm Dân số - Sức khoẻ - Môi trường của Trung ương Đoàn, Ủy ban quốc gia PC ma túy. Từ năm 2001 đến nay, SV nhà trường liên tục đoạt giải cao trong các cuộc thi tuyên truyền, được các đơn vị bên ngoài đánh giá cao.

Từ năm 2001 đến nay nhà trường tổ chức 03

(Xem tiếp trang 63)